

“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เป็นกองทุนที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อให้หมู่บ้าน และชุมชนต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พระราชทรัพย์ที่ได้รับพระราชทานนั้นถือเป็นมงคลสูงสุดเสมือนพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงจะให้มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน หาก



ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา และเพื่อใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินลดสถานการณ์ปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งพลังแผ่นดินขึ้นภายในหมู่บ้านและชุมชน ระดมเงินบริจาคสมทบทุนศรัทธา เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยใช้ชุมชนบำบัด และเพื่อขยายกองทุน

# เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เมืองพลจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน



ได้นำพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ไปไว้ที่หมู่บ้าน และชุมชนก็จะเป็นขวัญกำลังใจสูงสุดของปวงราษฎรทั้งหลายที่จะดำเนินการให้พระราชปณิธานของพระองค์บรรลุผล ซึ่งย่อมนำมาถึงความสงบสุข ร่มเย็นปราศจากปัญหายาเสพติด จึงเรียกพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

นางกนิษฐา พงษ์ศิริ อดีตรองนายก อบจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากปัญหายาเสพติดที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้นเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลดลง ซึ่งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพล พร้อมด้วย ป.ป.ส. ภาค 4 ขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพล หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดมหกรรมทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพลทั้ง 44 เครือข่าย กับ 5 ชุมชน กว่า 1,000 คน ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เป็นการเฉลิมพระเกียรติ

ให้มีการออกเงิน จนสามารถนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน และชุมชนได้อย่างเพียงพอ รูปแบบของมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจะมีกิจกรรมพิธีเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างกระแสกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างความสามัคคี ให้เกิดความสงบสุขขึ้นในบ้านเมือง นายจรูญศักดิ์ สิงห์เดช นายอำเภอพล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนโดยการผนึกกำลังของคนในชุมชน ด้วยการนำกองทุนแม่ของแผ่นดินไปแก้ไขปัญหาในชุมชนตามโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อระดมประชาชนทุกสาขาอาชีพ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งจะสามารถลดสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้ในที่สุด.